

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งระดับ	เฉพาะทางสาขา 1	เฉพาะทางสาขา 2	เฉพาะทางสาขา 3
1	นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	วิสัญญีพยาบาล	บริหารการพยาบาลแนวใหม่	
2	นางอังคณาลักษณ์ แสงดี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)		
3	นางสาวทวิกา รสสุพล	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤติ		
4	นางรัตนา วรสาร	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)		
5	นางสมใจ ทองมนต์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต		
6	นางเสาวนีย์ ทองผิว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)		
7	นางศลิษา ตัณฑกุล	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม		
8	นางอำภา ทวีพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทารกแรกเกิด		
9	นางกาญจนา นามบุตรดี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)		
10	นางแววดาว ผิวอ่อน	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)		

11	นายบุญทิต อสิพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)		
12	นางศิริปทุม เพชรล้วน	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)		
13	นางรมิตา พันธุ์ภักดี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต		
14	นางนภาพ้อง แสหนวีสุข	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ		
15	นางบุญหนา สว่างภพ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)		
16	นายพงษ์ศักดิ์ วรรณวิรัช	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)		
17	นางจิราภรณ์ พิมพ์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)		
18	นางอัศวินี มีแสง	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		
19	นายศรานนท์ วรรณวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)		
20	นางสาวภัทรกานต์ บุญรังศรี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน		
21	นางเพลินจิตร สิทธิสงค์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)		

22	นางพัทธยา เอกสุข	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)		
23	นางสาวนัฐทิศา ดอกพอง	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)		
24	นางสาว เปรมจิต สิงห์	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)		
25	นายวัชรพงษ์ ศรีจักร์	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน	การพยาบาลเวชปฏิบัติ ฉุกเฉิน (ENP)	
26	นางสมใจ สุกนธจินดา	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		
27	นาง วัชนี อินยาพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	วิสัญญีพยาบาล		
28	นางสาว เกื้อกุล โสรียาตร	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลสาขาการผดุงครรภ์		
29	นาง จิตตราภรณ์ เสนาะ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การพยาบาลสาขาการผดุงครรภ์ใน ภาวะเสี่ยงสูง		
30	นางสาวอรวรรณ ตะเคียนศก	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลสาขาการผดุงครรภ์ใน ภาวะเสี่ยงสูง		
31	นายวรรณสิงห์ ธนาพงษ์วิศาล	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)		
32	นางอำไพพร บรรลักษ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	วิสัญญีพยาบาล		

33	นางนุชจรี สุขดี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	วิสัญญีพยาบาล		
34	นางสาวสุจี อ่อนคำ	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)	การพยาบาลห้องผ่าตัด	
35	นางธีรดา หลวงสนิท	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด (ศัลยกรรม ทั่วไป)		
36	นางสาวภาวรรณ ใจนวน	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	วิสัญญีพยาบาล		
37	นาง มธุรส เทศะบำรุง	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของ การบริหารฯ		
38	นางโชติยา ศิลาภา	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การพยาบาลผู้สูงอายุ (ปริญาโท)		
39	นางสาวศันสนีย์ สตาร์ตัน	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การพยาบาลผู้สูงอายุ		
40	นางสาวเสาวภา ศรีแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การพยาบาลผู้สูงอายุ		
41	นางแววปราชญ์ ช่อนกลิ่น	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง		
42	นางเสาวภา ทองศรี	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลผู้สูงอายุ		
43	นางสาวพรรณทิพ แสงสว่าง	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลผู้สูงอายุ (ปริญาโท)		

44	นางนางพรปวีณ์ อานไธสง	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลผู้สูงอายุ		
45	นางสาววิรารัตน์ โพธิ์ชาติปาน	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลผู้สูงอายุ		
46	นางสาวจันทร์เพ็ญ รับรอง	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง		
47	นางสาว ศิริพันธ์ ใจนวน	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด		
48	นางปิยดา สอนพุด	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การพยาบาลผู้สูงอายุ	การพยาบาลเฉพาะทาง ผู้ป่วยวิกฤติ	
49	นางรัตนา อุตสาหะ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	การพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบำบัด ทดแทนไต		
50	นางรุ่งฤดี สว่างภาพ	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล ผู้ป่วยวิกฤติ		
51	นางสาว มาศวิภา พัฒนานุสรณ์	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบำบัด ทดแทนไต		
52	นางสาววรรณภา วุฒิเป็ก	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤติ		
53	นางมะลิवास สุทธิพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)	การพยาบาลผู้จัดการราย กรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน	การพยาบาลเวชปฏิบัติ ชุมชน (ปริญญาโท)

				<u>และความดันโลหิตสูง)</u>	
54	นางภัชราพร โคกกลาง	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	<u>เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)</u>		
55	นางสาวพนิต จันทอม	พยาบาลวิชาชีพ	<u>การพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด</u>		
56	นางสาววิราภรณ์ ดวงมณี	พยาบาลวิชาชีพ	<u>การพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด</u>		
57	นางพนิดา ศรีสำราญ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	<u>เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)</u>		
58	นางพนิต เหล่าแคว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	<u>การพยาบาลผู้สูงอายุ และสารเสพติด</u>		
59	นาง ชื่นจิตชาญจิตร	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	<u>เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)</u>		
60	นางสมจันทร์ บัวเขียว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	<u>เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)</u>		
61	นางกนกวรรณ บาตรโพธิ์นันท	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	<u>เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)</u>		
62	นาง กานต์รวี ศรีวัฒนะเลิศ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	<u>เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)</u>		
63	นางปัทมากรีย์ อุ่มคำ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	<u>การพยาบาลผู้สูงอายุ</u>	<u>การพยาบาลเวชปฏิบัติ ครอบครัว</u>	

64	นางทริภาญจน์ ยศวิจิตร	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลจิตเวชตึกและวัยรุ่น		
65	นางแรมจันทร์จันทร์ารินทร์	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)		
66	นางสาวรัชฎาอร่ามภักดี	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	วิสัญญีพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)		